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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2568 
วันที่ 24 เมษายน 2568  เวลา 10.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์  บริษัท อีซ่ึน แอนด์ โค จ ากัด (มหาชน) 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานุการแจ้งท่ีประชุมว่าบริษัทมทีุนจดทะเบียนจ านวน 567,084,913 บาท และมีทุนช าระแล้วจ านวน 566,764,945 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 566,764,945 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมี
จ านวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น  และมผีู้ถือหุ้น ณ วันให้สิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 จ านวน 2,619 ท่าน 

การประชุมครั้งนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวนท้ังสิ้น 39 ท่าน และมีหุ้นรวมกันจ านวน 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
61.58 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม  โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 21 ท่าน 
รวม 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะจ านวน 18 ท่าน รวม 291,909,075 หุ้น 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจดั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด 

 
เลขานุการได้ช้ีแจงวิธีลงคะแนนและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี ้

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  บริษัทจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมตเิป็นฐาน
ในการนับคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม  ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านท่ีมีส่วนได้เสียในวาระทีต่้องพิจารณาลงมติ  ขอให้งดออก
เสียงในวาระดังกล่าว  ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหลังจากท่ีการประชุมไดเ้ริ่มไปแล้ว  บริษัทจะนับจ านวนหุ้นเป็นองค์
ประชุมด้วย  โดยจะใหส้ิทธิออกเสยีงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ไดล้งมติเท่านั้น 

 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น  บริษัทจะขอให้ท่ีประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์งดออกเสียง และ ผู้ที่ไม่
เห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกวาระประชุม  ส าหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ ข้างต้นบริษัทจะถือว่าเป็น  ผู้ที่เห็นชอบ 
ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ  และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้อง
ประชุม 

 เลขานุการไดเ้ชิญผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนแต่ละวาระ  เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  โดยนายสภุวิชย์  ปรางค์จันทร์ (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ต่อที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล์หรือช่องทางโทรสาร
ซึ่งไม่ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นส่งค าถามมายังบริษัท  ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  โดยแจ้งช่ือให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง  พร้อมขออนุญาตผู้ถือ
หุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 บริษัทได้จดัให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในรูปแบบวีดีโอซึ่งจะใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไปสามารถรับชมไดโ้ดยสะดวก 
 
กรรมการบริษัท จ านวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก ่

1. นางพิสมัย  บุณยเกียรต ิ   ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอิสระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง   กรรมการอิสระ 
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4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์ กรรมการอิสระ 
5. นายสนั่น  เอกแสงกุล   กรรมการ 
6. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล  กรรมการ 
7. นายสนิท  เอกแสงกุล   กรรมการ 
8. นายวิชัย  เอกแสงกุล   กรรมการ 
9. นางสาวสิรินันท์  เอกแสงกุล   กรรมการ 

 
เลขานุการได้แจ้งท่ีประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ได้แก ่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก ่นาง

พิสมัย  บุณยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอิสริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง 
2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก ่นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง (ประธาน)  นางพิสมัย  บุญเกียรติ และ นายเจน  วองอิสริยะกุล 
3) คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ไดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก ่นายสนั่น  เอก

แสงกุล (ประธาน)  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล  นายสนิท เอกแสงกุล  นายวิชัย เอกแสงกุล  นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล  นายม่ า 
อรรณพพงศ์ และ นายณัฐพล เอกแสงกุล 

4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ได้แก ่
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล (ประธาน)  นายวิชัย  เอกแสงกุล  นายณัฐพล  เอกแสงกุล และ นายจติติ  เอกแสงกุล 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสูงสดุด้านการเงิน ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝา่ยการเงิน  รวมถึง นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์ ผูส้อบบัญชจีาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด   และ 
นายชยุต  โชติวิริยะกุล  ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทส านักกฏหมายเวลล์-เวอร์ส จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 
นางพิสมัย  บุณยเกียรติ เป็นประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 
2567  และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด   โดย
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2567 ที่ประชุมได้มีมติ (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567  (2) อนุมัติ
การเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จ ากัด และ (3) อนุมัติการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซึ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2567  ตามผลการลงมติดังนี้ 
 

เห็นชอบ  349,017,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 
56-1 One Report ประจ าปี 2567 โดยมอบหมายใหน้ายสนั่น  เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้ท่ีประชุมทราบ 
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นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าบริษัทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสีอตุสาหกรรมและลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ  
โดยแบ่งโครงสร้างธรุกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสีอุตสาหกรรม  ธุรกจิที่ไมเ่กี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม และ ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม  ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ดังน้ี 

1. บริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จ ากัด (เวียดนาม)  บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จ ากัด (อินโดนีเซีย) 
ปัจจุบันมีสถานะหยดุการด าเนินงาน และ บริษทั อีซึ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

2. บริษัทร่วมจ านวน 3 บริษัท ได้แก ่บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จ ากัด  บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ช่ัน จ ากัด 
และ บริษทั กรีน ฟูเอล เมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3. บริษัทอ่ืนจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จ ากัด 
 
นางสาวเพชรรัตน ์ เอกแสงกุล  รายงานที่ประชุมถึงธุรกิจสีอุตสาหกรรมว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2567 อยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งด้าน
การผลิตและจ าหนา่ย ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความเข้มงวดในการอนุมตัิสินเชื่อของสถาบันการเงิน  การบริโภคใน
ภาคครัวเรือนที่หดตัว และ การเข้ามาของยานยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้  อย่างไรกต็ามการที่บริษัทมพีันธมิตรทางธุรกิจที่แข่งแกร่งท าให้
สามารถรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งท าให้ปัจจุบันคงมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 46 และมีปริมาณการ
ขายสียานยนต์ในปี 2567 จ านวน 5,990 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า   
 ตลาดหมึกพิมพแ์ละสเีคลือบบรรจภุัณฑ์ในปี 2567 มีแนวโน้มทีด่ีจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศรวมถึงภาคการส่งออก  ประกอบกับความต้องการบรรจุภณัฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายผลิตภัณฑ์  ส่งผลใหบ้ริษัทมีปรมิาณ
การขายหมึกพิมพ์บรรจภุัณฑจ์ านวน 264 ตัน หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  นอกจากน้ีบริษัทไดร้ับการ
รับรองเครื่องหมายฮาลาลในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์จากส านักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแหง่ประเทศไทย  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มมสุลมิในการเลือกบรโิภคสินค้าต่างๆ อีกด้วย 
 ส าหรับตลาดสเีคลือบบรรจภุัณฑก์็มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาผลติภณัฑ์สขีองบริษัทและการขยาย
ตลาดในต่างประเทศ  ส่งผลให้บรษิัทมีปริมาณการขายจ านวน 1,329 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ 

ส าหรับความท้าทายในปี 2568 ยังคงประกอบไปด้วยปจัจัยหลายประการ  ได้แก่ ต้นทุนการผลติ (วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าขนส่ง
และค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น)  สภาวะสงครามที่ไมม่ีความแน่นอน  ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และ นโยบายการจดัเก็บภาษี
คาร์บอน (Carbon Tax) ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เป็นต้น 

ภาษีคาร์บอนถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งท่ีหลีกเลีย่งไมไ่ด้ ซึ่งเป็นภาษีที่ภาครัฐมีแผนจัดเก็บจากผู้ประกอบการตาม
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการด าเนินงาน  กรณีนี้ท าให้ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคญักับการใช้พลังงานและลด
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหล่านีล้งดว้ยเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน  อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมแผนด าเนินงานเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอน ได้แก่ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ การใช้รถยกไฟฟ้า (Forklift) เป็นต้น  พร้อมกับวางแผนด าเนินกิจกรรม
ที่สามารถสร้างออกซิเจนชดเชยให้อยู่ในระดับเดียวกับปริมาณการปล่อยคาร์บอนของบริษัท (Carbon Neutral)  ปัจจุบันบริษัทได้รบั
การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการจัดท า Carbon Footprint เรียบร้อยแล้วในเดือน
พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา 

นอกจากน้ีในปี 2567 บริษัทไดร้ับเกียรติบัตรการลดอุบัตเิหตจุากการท างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) จากสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) รวมถึงด าเนินงานด้านชุมชนและสังคมในหลาย
กิจกรรม ได้แก่ กจิกรรมบริจาคโลหิตเพื่อส ารองการช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วย  กิจกรรมสนับสนุนหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนในโครงการ 
“สวมหมวกนิรภัย อบรมวินัยจราจร” และ การบริจาคสีและสิ่งของให้แก่วัดและโรงเรยีนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นต้น  
 
นายสนัน่ เอกแสงกุล  รายงานที่ประชุมถึงธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสอีุตสาหกรรมว่าบริษัทไดล้งทุนในธุรกิจอื่นเพื่อสรา้งโอกาสในการรับรู้
รายได้ที่หลากหลาย  อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานบริษัทเหล่านี้ยังคงไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวซ้ึ่งสามารถสรุปไดด้ังนี ้

1. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จ ากัด (“APCON”) :  ด าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบ
วิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณโ์รงผลิตกระแสไฟฟ้า  มผีลด าเนินงานขาดทุนและประสบปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง  บริษัทได้ใช้สิทธิตามกฏหมายโดยยื่นฟ้อง APCON ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาบังคับให ้
APCON ช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจ านวน 26.72 ล้านบาท  โดยเดือนตลุาคม 2567 ศาลได้มีค า
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พิพากษาให้ APCON ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่บริษัท  ซึ่งปัจจุบันบริษัทคงอยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษาต่อไป 

2. บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (“BBW”) : ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ าและเครื่องกรอง
อากาศ  โดยปจัจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขยายการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า  ซึ่งบริษัทไม่มสี่วนร่วมในการ
บริหารงานแต่อย่างใด 

3. บริษัท กรีน ฟูเอล เมเนจเม้นท์ จ ากัด (“GFM”) : ด าเนินธุรกิจจดัหาและจัดจ าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้า  มีผล
ด าเนินงานขาดทุน  ซึ่งปัจจุบันคงอยู่ระหว่างการเจรจากับผูร้่วมทุนเพื่อหาโอกาสให้ GFM สามารถด าเนินงานได้ต่อไป 

4. บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จ ากัด (“All S”) : ด าเนินธรุกิจผลิตประกอบรถและกิจการรถรับจ้างสาธารณะ “CABB” มีผล
ด าเนินงานขาดทุนและประสบปญัหาการขาดสภาพคล่อง  ปัจจุบันบริษัทคงอยู่ระหว่างตดิตามเงินท่ีให้ All S กู้ยืมพร้อม
ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจ านวน 28.72 ล้านบาท 

 
นายณัฐพล เอกแสงกุล (ผู้บริหารสูงสดุด้านการเงิน) รายงานทีป่ระชุมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ว่าตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ 
ครั้งท่ี 1/2567 มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท อีซึ่น เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด เพื่อลงทุน
ต่อไปยังบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จ ากดั และ บริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จ ากดั และ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จ ากดั นัน้  
ปัจจุบันโครงสร้างการลงทุนได้ก่อตั้งบริษัท โคคา เวนเจอรส์ จ ากดั เพิ่มเตมิขึ้นอีกหนึ่งบริษัท  เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทเนื้อ
ย่างภายใต้ช่ือ “Kazama”  โดยบริษัทได้มีการวางแผนงานและใช้ระยะเวลาเตรียมการมานานกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก 
Kazama คงอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกจิซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่จึงจะสามารถประเมินทิศทางของธุรกิจนีไ้ด้   
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการด าเนนิงานและอนุมัติการเผยแพรร่ายงานประจ าปี 2567 ตามผลการลงมติดังนี ้
 

เห็นชอบ  349,017,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง  

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
 
วาระที่ 3   พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบ
การเงินประจ าปี 2567  พร้อมมอบหมายให ้นายณัฐพล  เอกแสงกุล ในฐานะผู้บริหารสูงสดุด้านการเงิน รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายณัฐพล  เอกแสงกุล  รายงานท่ีประชุมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2567 ได้มปีัจจัยหลกัทีส่่งผลกระทบต่อภาพรวมของงบ
การเงินจ านวน 3 ประการ ได้แก ่

1. สืบเนื่องจากการทีบ่ริษัทเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จ ากัด 
หรือ Entire Business Transfer (“EBT”) ท าใหบ้ริษัทต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในปี 2566 (Financial restatement)  

2. ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รายการพิเศษจากการจ าหน่ายทรัพยส์ิน (ท่ีดินและอาคาร) ในประเทศอินโดนีเซีย  จึงท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากรายการประเภท Onetime นี ้

3. ในปี 2567 บริษัทรับรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็น
รายการทีม่ีนัยส าคัญต่องบการเงิน 
หากพิจารณาผลการด าเนินงานและรายได้จากการขายสินค้าในปี 2566 และ 2567 แล้วจะพบว่าบริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึ้น

ประมาณ 5 ล้านบาทและมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นเล็กน้อยจากปีกอ่นหน้า  แต่จากการทีบ่ริษัทมีรายได้รายการพิเศษประมาณ 32 ล้าน
บาทในปี 2566 และการรับรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติฯ ประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2567  ประกอบกับการ Restate งบการเงินท าให้งบ
ก าไรขาดทุนของบริษัทแสดงผลก าไรที่มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทมีผลก าไรในปี 2566 และ 2567 จ านวน 122.57 ล้านบาท และ 
63.58 ล้านบาท ตามล าดับ 
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การเข้าท าธุรกรรม EBT ในปี 2567 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีท่ าให้เกิดรายการที่เป็นส่วนต่างในงบการเงินอีกประมาณ 200 ล้าน
บาท  ประกอบกับบริษัทมีการส ารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขาดแคลนวตัถุดิบ  จึงท าให้บริษัทมีมลูค่าวัตถุดิบคงคลังที่
เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  นอกจากน้ีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2566 และ 2567 ก็มีความแตกต่าง
กันซึ่งเป็นผลจากรายการพิเศษตามที่ไดร้ายงานที่ประชุมไว้ข้างต้น  อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาระดับอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E 
ratio) ไว้ได้ในระดับเดมิและบริษทัไม่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินใดๆ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามผลการ
ลงมติ ดังนี ้
 

เห็นชอบ  349,017,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลส าหรับผลการด าเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที ่31ธันวาคม 2567 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บรษิัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปไีม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ใน
ปี 2567 บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการจ านวน 67,019,244.58 บาท  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้
จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 3,350,962.23 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธินีไ้ว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2567 ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาทให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายท้ังสิ้น 34,005,896.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของก าไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท  โดยก าหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2568 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมตดิงันี ้
 

เห็นชอบ  349,017,330 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง   

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป ี2568 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและก าหนดวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2568  พร้อมมอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง (กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล) เป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระนี ้
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นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง  รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจ านวนหนึ่งในสามที่ด ารง
ต าแหน่งนานท่ีสุดจะต้องพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการ  โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก ่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์ กรรมการอิสระ 
2. นายสนิท  เอกแสงกุล   กรรมการ 
3. นางสาวสิรินันท์  เอกแสงกุล  กรรมการ 

 
บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลทีเ่ห็นว่ามคีณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้ากอ่นการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568  รวมระยะเวลา 
3 เดือน  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด   

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมคีุณสมบัตเิป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง
และเป็นไปตามข้อก าหนดเกีย่วกับกรรมการอิสระ  รวมถึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและ
ธรรมาภิบาลแล้ว  มีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งดังรายชือ่ข้างต้นมีคุณสมบัตคิรบถ้วน มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทและสามารถท่ีจะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้  คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามรายชื่อดังกลา่วข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

พร้อมกันนีไ้ดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทส าหรับป ี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนสัประจ าปี) โดย
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกลา่วไม่รวมเงินเดือนประจ าของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ได้รออยู่บริเวณด้านหน้าหอ้งประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ  และ
ขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

ส าหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน  ประกอบด้วย
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวน 3 ท่าน และลงมติส าหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2568 อีก 1 ครั้ง ท าให้การพิจารณาวาระนี้มีการลงมติรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอขา้งต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
 

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์
เห็นชอบ  349,017,227 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นชอบ             103 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง        - เสียง   

 บัตรเสีย                      - เสียง  
 

2. นายสนิท  เอกแสงกุล 
เห็นชอบ      346,017,330 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -          เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง         3,000,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสยีง  

 บัตรเสีย                      - เสียง  
 

3. นางสาวสิรินันท์  เอกแสงกุล 
เห็นชอบ     348,232,994 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ             - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           784,336 เสียง  ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

 บัตรเสีย                       - เสียง  
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และที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2568 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมตดิังนี้ 
 

เห็นชอบ     331,736,961 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ            - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง      17,280,369 เสียง  ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2568   โดย
มอบหมายให้ นายณัฐพล  เอกแสงกุล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายณัฐพล  เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 

      ชื่อ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
1. นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 7517 หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ ์ 4752 หรือ 
3. นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวสัดิ ์ 6699 หรือ 
4. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง 6838 หรือ 
5. นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย 9169  

 
โดยให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณีที่

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จ ากดั ท าหน้าที่แทน และก าหนดคา่สอบบัญชเีป็นจ านวนเงิน 1,050,000 บาท พร้อมมอบอ านาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดค่าบรกิารอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป  ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบญัชี
จากส านักงาน ก.ล.ต. ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2568 แล้ว 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2568 ตามทีป่ระธานเสนอ
ข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี ้
 

เห็นชอบ  349,017,330 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ           -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง           -  เสียง     

 บัตรเสีย                     -  เสียง  
 
วาระที่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามล าดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินธรุกิจต่อไป  ซึ่งไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามอื่นใดเพิ่มเติม  ประธานจึง
กล่าวปิดการประชุม 
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ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 34 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 17 
ราย จ านวน 23,838,124 หุ้น และรับมอบฉันทะจ านวน 17 ราย จ านวน 291,735,774 หุ้น  รวมเป็นหุ้นจ านวน 315,573,898 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 55.68 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  และมผีู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม  ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมจ านวนท้ังสิ้น 39 ราย แบง่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 21 ราย จ านวน 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะ
จ านวน 18 ราย จ านวน 291,909,075 หุ้น  รวมเป็นหุ้นจ านวนท้ังสิน้ 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
ทั้งหมดของบริษัท 
 
ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 

 
 

 
(นางพิสมัย  บุณยเกียรติ) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 


